

CÔNG AN TỈNH HÀ NAM  
PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ



**BIÊN NIÊN SỰ KIỆN LỊCH SỬ  
PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ  
CÔNG AN TỈNH HÀ NAM  
(1945 - 2013)**

HÀ NAM, THÁNG 12 NĂM 2014

BIÊN NIÊN SỰ KIỆN LỊCH SỬ  
PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ  
CÔNG AN TỈNH HÀ NAM  
(1945 - 2013)

*Kính Biểu!*

363.20959737

B 305N

CÔNG AN TỈNH HÀ NAM  
PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ

**BIÊN NIÊN SỰ KIỆN LỊCH SỬ  
PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ  
CÔNG AN TỈNH HÀ NAM  
(1945 - 2013)**

THƯ VIỆN  
TỈNH HÀ NAM

Đc: 957

HÀ NAM, THÁNG 12 NĂM 2014

PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ  
CỔNG AN TỈNH LÃ NAM

**TƯ CÁCH  
NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:**

**ĐỐI VỚI TỰ MÌNH, PHẢI**

**CẦN, KIÊM, LIÊM, CHÍNH.**

**ĐỐI VỚI ĐỒNG SỰ, PHẢI**

**THÂN ÁI GIÚP ĐỠ.**

**ĐỐI VỚI CHÍNH PHỦ, PHẢI**

**TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH.**

**ĐỐI VỚI NHÂN DÂN, PHẢI**

**KÍNH TRỌNG, LỄ PHÉP.**

**ĐỐI VỚI CÔNG VIỆC, PHẢI**

**TẬN TỤY**

**ĐỐI VỚI ĐỊCH, PHẢI**

**CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO.**

(Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh  
gửi Công an Khu 12, ngày 11-3-1948)

**Chỉ đạo biên soạn:**  
BAN CHI ỦY VÀ LÃNH ĐẠO  
PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ

**Chịu trách nhiệm xuất bản:**

Đại tá Đoàn Thị Thái  
Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh,  
Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Công tác Chính trị

**Biên soạn:**

Đại tá Đoàn Thị Thái  
Trưởng phòng

Thượng tá Đặng Xuân Vinh  
Phó trưởng phòng

Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng  
Nguyên Phó trưởng phòng

Thượng tá Nguyễn Văn Tĩnh  
Chuyên viên

Thượng úy Nguyễn Quang Huy  
Đội trưởng Đội Tổng hợp

## **LỜI GIỚI THIỆU**

*Lực lượng làm Công tác Chính trị tư tưởng ra đời và phát triển cùng với sự trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân. Phòng Công tác Chính trị là một bộ phận của Công an tỉnh Hà Nam luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh và Cục Công tác Chính trị - Bộ Công an; sự phối hợp, giúp đỡ của các đơn vị Công an trong tỉnh, các ban, ngành đoàn thể và quần chúng nhân dân trong tỉnh. Thông qua hoạt động của mình, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Phòng Công tác Chính trị đã góp phần quan trọng vào công tác xây dựng lực lượng Công an Hà Nam trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.*

*Thực hiện Chỉ thị số 14/CT-BCA ngày 04/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Công an về nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu lịch sử, bảo tàng truyền thống Công an nhân dân giai đoạn 2011 - 2015, Kế hoạch số 19/KH-CAT(PV11-PX15) ngày 02/2/2012 của Giám đốc Công an tỉnh về công tác nghiên cứu, tổng kết lịch sử. Cấp ủy, Lãnh đạo phòng Công tác Chính trị đã chỉ đạo biên soạn "Biên niên sự kiện lịch sử phòng Công tác Chính trị - Công an tỉnh Hà Nam giai đoạn 1945-2013" để ghi lại những thành tích, dấu ấn của đơn vị suốt chặng đường 68 năm qua.*

*Phòng Công tác Chính trị trân trọng cảm ơn sự chỉ đạo, giúp đỡ của các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam, các đồng chí nguyên là lãnh đạo, cán bộ làm công tác chính trị, công tác đảng và công tác quần chúng qua các thời kỳ đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác, các đơn vị thuộc Công an tỉnh Hà Nam và Công an tỉnh Nam Định đã cung cấp thông tin tư liệu để hoàn thành cuốn Biên niên sự kiện lịch sử này. Tuy nhiên do nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan, việc tổ chức sưu tầm, nghiên cứu, so sánh, tổng kết và biên soạn còn gặp nhiều khó khăn nên không tránh khỏi thiếu sót, khiếm khuyết. Rất mong tiếp tục nhận được ý kiến đóng góp, bổ sung của các đồng chí và bạn đọc để lần sau tái bản nội dung cuốn "Biên niên sự kiện lịch sử" sẽ phản ánh đầy đủ và chân thật hơn nữa những sự kiện lịch sử của phòng Công tác Chính trị, Công an tỉnh Hà Nam trong quá trình xây dựng và trưởng thành.*

**LÃNH ĐẠO PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ  
CÔNG AN TỈNH HÀ NAM**

## **GIAI ĐOẠN 1945 - 1954**

**Ty Công an Hà Nam thành lập, lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng, phục vụ đấu tranh chống phản cách mạng và các loại tội phạm, bảo vệ chính quyền cách mạng, góp phần trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược**

### **Năm 1945**

Ngày 24/8/1945, cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nam đã hoàn toàn thắng lợi, Ty cảnh binh của chính quyền cách mạng được thành lập, lúc đầu có 13 cán bộ, sau bổ sung lên 30 cán bộ, được chia làm 2 bộ phận: Bộ phận tuần tra kiểm soát giữ gìn trật tự đường phố, Bộ phận thường trực để tiếp dân và giải quyết những vụ việc xảy ra. Trưởng Ty là Ông Đỗ Văn Tâm quê ở phố Phủ - Bình Lục. Không có Phó Ty và không có ai là đảng viên.

Tháng 12/1945, Ty Liêm Phóng - Hà Nam được thành lập gồm có các ban: Ban hành chính, Ban Chính trị, Ban Tư pháp và bộ phận Căn cước. Trưởng Ty là ông Đỗ Trọng Lý (tức Hoàng Mộng Lý), không có Phó Ty, không có ai là đảng viên. Quân số lúc đầu có 26 cán bộ, đa số là từ Mặt trận Việt Minh cử sang, số còn lại tuyển dụng những thanh niên có trình độ văn hóa.

Ty Liêm Phóng chịu sự lãnh đạo của Đảng bộ và chính quyền tỉnh Hà Nam, sự chỉ đạo và hướng dẫn chuyên môn

của Sở Liêm Phóng Bắc Bộ. Nhiệm vụ chủ yếu là đấu tranh chống “Việt gian”, chống các tổ chức đảng phái, phản động âm mưu phá hoại đường lối kháng chiến, kiến quốc của Mặt trận Việt Minh. Được một thời gian, Sở Liêm phóng Bắc Bộ, bổ nhiệm ông Lại Phú Chung làm Trưởng Ty thay ông Đỗ Trọng Lý.

Về công tác chính trị tư tưởng trong giai đoạn này chủ yếu tuyên truyền giác ngộ cách mạng do đồng chí lãnh đạo Ty đảm nhiệm và có sự cộng tác của các Trưởng, Phó ban.

### **Năm 1946**

Thực hiện Sắc lệnh số 23/SL do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ngày 21/2/1946 và Nghị định số 121 ngày 18/4/1946 về việc hợp nhất lực lượng Cảnh binh và Liêm phóng, thành Việt Nam Công an vụ, trực thuộc Bộ Nội vụ. Tháng 10 năm 1946 Ty Công an Hà Nam được thành lập, trên cơ sở hợp nhất Ty Cảnh Binh và Ty Liêm Phóng. Nha Công an Trung ương cử đồng chí Bùi Đình Đồng tức Lê Hồng Sơn làm Trưởng Ty. Mô hình tổ chức Ty Công an gồm: Ban chính trị; Ban trật tự; Ban tư pháp và Văn phòng Ty. Văn phòng Ty với chức năng: văn thư tổng hợp, công tác nhân sự, kế toán hậu cần, hồ sơ, căn cước... trong đó có công tác theo dõi thi đua khen thưởng, mở những lớp tập huấn ngắn ngày bồi dưỡng nghiệp vụ... giáo dục chính trị, giảng viên là lãnh đạo Ty và các trưởng, phó ban.

### **Năm 1947**

Thực hiện Nghị định 36/NV ngày 13/3/1947 của Bộ Nội vụ về việc thiết lập Quận Công an, Ty Công an Hà

Nam đã thành lập 3 quận Công an: Quận Công an số 1 phụ trách các huyện Kim Bảng và Châu Lạc Thủy; quận Công an số 2 phụ trách các huyện Thanh Liêm, Bình Lục; Quận Công an số 3 phụ trách các huyện Duy Tiên, Lý Nhân. Các ban nghiệp vụ như: Ban trật tự, Tư pháp, chính trị số nhân viên đều giảm bớt, Văn phòng Ty lại được lãnh đạo Ty giao thêm đội giao thông liên lạc; công tác theo dõi Thi đua khen thưởng vẫn do Văn phòng Ty phụ trách.

Tháng 7/1947, đồng chí Bùi Đình Đồng được điều động nhận công tác khác, đồng chí Lê Xuân Vũ - Phó Ty được quyền Trưởng Ty một thời gian ngắn. Sau đó Công an Liên khu III cử đồng chí Đặng Trần Dương - Chánh văn phòng Ty Công an Nam Định về làm Trưởng Ty Công an Hà Nam.

Ngày 16/5/1947 tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ I, công tác chính trị tư tưởng đã được quan tâm chỉ đạo và đưa vào Nghị quyết triển khai thực hiện “*Định việc thường phạt cho nghiêm minh để kiểm soát nội bộ cán bộ... Quan điểm lập trường, tác phong của người chiến sỹ Công an Việt Nam là phải đi theo đường lối chính trị của cuộc kháng chiến là dựa vào sức mạnh của nhân dân...* ”.

### **Năm 1948**

Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ hai họp tại Tuyên Quang từ ngày 25 đến 29/01/1948 đã phát động phong trào: “Luyện cán bộ, lập chiến công”. Ngày 05/3/1948, Công an Liên khu III mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ trình sát cho cán bộ, nhân viên ba tỉnh: Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình. Nha Công an Trung ương trực tiếp soạn thảo nội



dung chương trình học tập, đồng chí Hoàng Mai cán bộ Nha Công an Trung ương trực tiếp giảng dạy tham gia lớp học có 45 học viên. Ngoài việc học tập nghiệp vụ, các học viên còn được nghe nói chuyện thời sự trong nước và quốc tế, gương điển hình tiên tiến của tập thể và cá nhân ngành Công an, Ty Công an Hà Nam đã tổ chức cho cán bộ, nhân viên học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, đó là:

- Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính
- Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ
- Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành
- Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép
- Đối với công việc, phải tận tụy
- Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo

Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân còn được phổ biến rộng rãi đến cơ sở, những gương điển hình tiên tiến được đưa lên báo tường và tạp chí của ngành, những tư tưởng xa rời quần chúng, giám sát ý chí chiến đấu đều bị phê phán.

Để giáo dục nâng cao tinh thần cảnh giác cho nhân dân, Văn phòng Ty Công an Hà Nam đã in trên 5000 tờ truyền đơn đưa xuống Công an ba quận, Công an các đồn phát cho các xã, đem dán ở các chợ, bến xe, bến đò, ở trụ sở Ủy ban và những địa điểm tiếp dân. Nội dung giáo dục ý thức giữ bí mật với khẩu hiệu: *"Ba không như: Không biết, không nghe, không thấy"* và câu ca dao: *"Ở đây tai vách mạch rừng, giữ gìn miệng xin đừng ba hoa"* cùng với

trên 400 cuốn sổ ghi khách vãng lai giao cho các đồn Công an. các ban trật tự xã nhằm phát hiện và truy xét những tên do thám, gián điệp thâm nhập vào vùng tự do.

Tháng 10/1948, Ty Công an Hà Nam đã tổ chức cho cán bộ, nhân viên học tập và thực hiện cuộc vận động: *"Luyện cán, chỉnh quân"* và *"Rèn cán lập công"* do Tỉnh ủy Hà Nam phát động. Qua học tập đã góp phần để cán bộ, nhân viên Ty Công an Hà Nam phấn đấu, rèn luyện tư cách đạo đức, phẩm chất tốt đẹp của người Công an cách mạng. Cũng trong thời gian này, Ty Công an Hà Nam đã thành lập chi đoàn thanh niên cứu quốc ở các Ban và các Quận nhằm tập hợp, tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ trong Công an về lòng yêu nước, lý tưởng cách mạng.

### **Năm 1949**

Sau Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ hai, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phan Kế Toại đã ký Nghị định số 219/NĐ-BNV *"Về tổ chức Nha Công an Việt Nam"*. Nghị định gồm 7 Chương 44 điều, quy định nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Công an các cấp, thể lệ tuyển bổ nhân viên và sự liên lạc giữa các cơ quan Công an với các cấp hành chính, tư pháp. Nha Công an Trung ương do đồng chí Lê Giản làm Tổng Giám đốc, đồng chí Trần Hiệu làm Phó Tổng Giám đốc và có các bộ phận trực thuộc Nha gồm: Văn phòng Nha, Ty Chính trị, Ty Tuyên Nghiên Huấn và trường Công an trung cấp. Tuyên truyền nhằm 2 nhiệm vụ: Tuyên truyền nội bộ làm cho Công an viên biết yêu nghề, chăm học hỏi để tài nghệ ngày càng tăng thêm, gây mối liên hệ mật thiết giữa nhân dân với Công an. Để chính quyền và các ngành, đoàn

thể hiệu rõ Công an. Hình thức tuyên truyền bằng báo chí, ca kịch và bằng việc làm. Tổ chức Ty Tuyên Nghiênn Huân vươn xuống các Khu, Ty. Bộ phận Tuyên Nghiênn Huân ở Khu, Ty do đồng chí Giám đốc hay Trưởng Ty hoặc Trưởng Văn phòng, Trưởng ban chính trị hoặc tư pháp phụ trách.

Được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an có bước chuyển biến tích cực, rõ rệt. Trong nội bộ tiếp tục giáo dục cán bộ, chiến sỹ Công an thấm nhuần và thực hiện “6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân”. Ngoài xã hội, Ty Công an Hà Nam phát động phong trào: “Công an là bạn dân”, gắn với phong trào “Phòng gian bảo mật”. Đội tuyên truyền đi nói chuyện và diễn văn nghệ: Vở kịch “*Những người ở lại*”, tại các điểm tập trung đông dân cư như: Hồng Phú, Chợ Đại, Ngô Khê, Kiện Khê... nhằm giải thích cho nhân dân hiểu rõ bản chất cách mạng của lực lượng Công an nhân dân và động viên nhân dân tích cực tham gia phong trào bảo mật, phòng gian, xóa những mặc cảm đối với Công an do ảnh hưởng của vụ Đặng Trần Dương: (*Đặng Trần Dương nguyên Trưởng Ty Công an Hà Nam từ cuối năm 1947. Ngày 24/5/1949 bị Tòa án quân sự Liên khu III tuyên phạt: Tử hình*). Đồng thời giáo dục cán bộ, chiến sỹ Công an phải gần gũi, gần bó chặt chẽ với nhân dân. Nha Công an Trung ương cử đồng chí Trần Lung làm Trưởng Ty Công an Hà Nam.

Thời gian này các tổ chức quần chúng (*Công đoàn, Thanh niên, Phụ nữ*) cũng được củng cố và chấn chỉnh. Trong đó chi bộ Đảng Dân chủ, do đồng chí Vũ Ngọc

Thúy là Trưởng văn phòng làm Bí thư chi bộ. Một số quân chúng ưu tú là đảng viên Đảng Dân chủ đã được chi bộ Đảng Cộng sản quan tâm tuyên truyền phát triển vào Đảng Cộng sản. Đến cuối năm 1949, chi bộ Đảng Dân chủ tự giải tán.

### Năm 1950

Với âm mưu: “*Dùng người Việt đánh người Việt, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh*”. Thực dân Pháp tập trung binh lực đánh chiếm các tỉnh đồng bằng sông Hồng, là nơi tập trung kho người, kho của. Đến tháng 6/1950 tỉnh Hà Nam còn lại có Châu Lạc Thủy, các huyện và thị xã Phủ Lý đã bị chiếm đóng. Trước sức đánh chiếm ào ạt của địch nhiều nhân viên cán sự các ngành trong tỉnh bỏ nhiệm vụ chạy vào khu 4, lên Hòa Bình, Hà Nội, xuống Nam Định... Trong thời gian từ tháng 1 năm 1950 đến tháng 6 năm 1950, Ty Công an Hà Nam đã có 10 đồng chí hy sinh, 13 đồng chí bị giặc bắt, 13 người chạy theo giặc (Lê Mai đặc phái Công an huyện Lý Nhân; Tri, Minh, Phiêu tổ trình sát huyện Bình Lục; Cần, Tích, Kim công an trật tự; Du, Tài, Thi, Thương công an xung phong; Đài công an đặc phái huyện Thanh Liêm; Khiêm trình sát công an quận 2; Trung trưởng đồn công an trật tự Đầm Đa). Trước tình hình trên lãnh đạo Ty đã họp và ra quyết định cho thôi việc 40 trường hợp vì sức khỏe và năng lực yếu kém, sa thải 20 trường hợp do có những sai phạm về đạo đức về sinh hoạt. Lãnh đạo Ty còn quyết định giải thể 3 quận Công an và 1 số đồn Công an trật tự, lập đặc phái Công an các huyện làm công tác duy trì cơ sở kháng chiến phá tề, trừ gian.

Tháng 9/1950, ở cơ quan Ty Công an Hà Nam thành lập Tiểu ban Thi đua và Tuyên huấn do đồng chí Trưởng văn phòng phụ trách, có một số cán bộ nhân viên giúp việc về đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, đơn vị đã cử 7 cán bộ theo học lớp sơ cấp do Công an Liên khu III tổ chức. Bố trí cho cán bộ, nhân viên thay phiên theo học các lớp chính trị do Tỉnh ủy và Ủy ban hành chính tỉnh mở. Đề động viên phong trào thi đua, lãnh đạo Ty đã đề nghị Ủy ban kháng chiến hành chính tỉnh và Công an Liên khu III khen thưởng 6 cán bộ và nhân viên.

Tháng 10/1950, Ty Công an tổ chức lớp học chính trị và chuyên môn ngắn ngày cho 29 học viên. Được sự lãnh đạo của Tỉnh ủy Hà Nam và Công an Liên khu III, Công an Hà Nam đã phát động phong trào “Thi đua giết giặc lập công”; “Bảo vệ nội bộ”; “Bảo vệ trị an ngoài xã hội”. Đồng thời đồng chí Trưởng Ty còn đề nghị Đảng bộ tỉnh chỉ đạo cho các ngành thành lập và củng cố ban bảo vệ nội bộ, lập kế hoạch: “thuần khiết nội bộ”. Đối với các đơn vị bộ đội có ban bảo vệ quân đội, làm nhiệm vụ phổ biến việc giữ bí mật quân sự, quân số, khí tài, hành trú quân... và kiểm tra việc thực hiện.

Ở vùng tự do có phong trào “thập gia liên bảo, ngũ gia liên bảo” và nhiều hình thức khác. Những bài ca dao, hò vè nhắc nhau giữ bí mật được sáng tác và phổ biến rộng rãi trong nhân dân. Phong trào phòng gian, giữ bí mật được quần chúng tự giác tham gia. Những hoạt động do thám, gián điệp của địch bị nhân dân phát hiện, báo cáo với Công an.



## Năm 1951

Tháng 01/1951, Ty Công an Hà Nam tổ chức tuần lễ phát động toàn dân trong tỉnh tham gia công tác trừ gian. Ty cử nhiều phái đoàn về cùng đặc phái các huyện tổ chức, tuyên truyền về công tác chống hoạt động do thám, gián điệp của địch, đồng thời giáo dục cho nhân dân ý thức cảnh giác phòng gian, kẻ nhiều khẩu hiệu, phát nhiều tờ rơi nói về những hoạt động và thành tích của Công an Hà Nam trong những tháng cuối năm 1950, đầu năm 1951.

Từ tháng 7/1951, bộ phận bảo vệ cơ quan của Ty Công an Hà Nam đã được thành lập và đến các cơ quan, tổ chức các buổi tuyên truyền giáo dục về công tác phòng gian bảo mật, bảo vệ cơ quan.

Thực hiện chương trình công tác cụ thể một năm (từ tháng 8/1951 đến tháng 8/1952) về công tác chính trị tư tưởng trong Công an nhân dân đã được thông qua tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ VI họp tại Tuyên Quang vào tháng 8/1951 nhấn mạnh: “Năm vững khâu chính công tác là xây dựng cán bộ tinh vi và bí mật”; “Cán bộ của công an, phải lấy sự kiên định chính trị làm cốt chính...”; “Bảo đảm được sự nhất trí giữa chính trị với chuyên môn, giữa trên và dưới, giữa các bộ phận công tác trong ngành với nhau...”.

Sau Hội nghị Công an toàn quốc, Ty tổ chức cho cán sự, nhân viên ở bộ phận tỉnh và Công an Châu Lạc Thủy và huyện Kim Bảng, Thanh Liêm học tập về nhiệm vụ công an, về xác định lập trường. Sau học tập, Ty phân công một số cán sự xuống từng đồn, đội và Công an các

huyện hướng dẫn học tập. Về tài liệu học tập gồm tình hình thế giới và trong nước, lời tuyên bố của Nguyên soái Stalin và bài nói chuyện, thư của Hồ Chủ Tịch trong Hội nghị “rèn cán, chỉnh quân”; đồng thời Ty đã phân công Ban chỉ huy Ty vào vùng địch, đi sát với Công an các huyện, giúp đỡ giải quyết những tư tưởng và những vướng mắc của cán sự và nhân viên. Đồng chí Trương Ty đã vào trực tiếp chỉ đạo các huyện vùng địch, phối hợp công tác Công an ở cơ quan Ty được giao với hoạt động quân sự đó là chiến dịch Quang Trung đánh tan hàng loạt ban tề vũ trang ở các làng xã, đồng chí Trương Văn phòng đi theo giúp việc, mọi công việc do đồng chí Trương ban Trị an đảm nhiệm. Về tuyên truyền phối hợp với các ngành giải thích cho nhân dân về âm mưu của địch, phổ biến kiến thức về phòng gian, bảo mật, phân phát tài liệu phòng gian giữ bí mật, kẻ vẽ nhiều khẩu hiệu, biểu ngữ treo ở các ngã đường giao thông, in truyền đơn phát cho nhân dân, vận động từng gia đình tự kẻ khẩu hiệu phòng gian bảo mật dán ở trước cửa nhà.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác Công an, tháng 8/1951, Ty Công an Hà Nam tổ chức nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Công an toàn quốc lần thứ VI tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ. Phát động phong trào “rèn cán, chỉnh quân” do Ủy ban hành chính tỉnh tổ chức cho các viên chức trong tỉnh. Công đoàn tỉnh đã phát động một tháng thi đua. Tháng 9/1951, thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy, Ty Công an Hà Nam đã đẩy mạnh phong trào bảo mật

phòng gian trong nội bộ các cơ quan, đoàn thể. Riêng về ban phòng gian thông nhất, tính đến cuối năm 1951 đã tổ chức được từ tỉnh xuống huyện và các xã, được Đảng bộ các cấp cử Cấp ủy trực tiếp phụ trách, phong trào 3 không: “Không nghe, không biết và không thấy” được nhân dân tự giác thực hiện. Tổ chức cho nhân dân học tập về tình hình, nhiệm vụ đấu tranh chống do thám, chỉ điểm, chống địch đánh chiếm vùng tự do, phát động quần chúng bí mật tố cáo những người nghi vấn làm do thám, gián điệp, chỉ điểm... Đầu tháng 12/1951, Ty tổ chức hội nghị gồm cán bộ trực thuộc Ty và các huyện, trong hai ngày đã kiểm điểm công tác bảo vệ cơ quan, xây dựng công an xã, phòng gian bảo mật trong khu căn cứ địa và vùng địch hậu, đồng thời thảo luận công tác năm 1952, chú trọng ba nhiệm vụ: Bảo vệ cơ quan; xây dựng công an xã; phòng gian bảo mật trong khu căn cứ địa và vùng địch hậu.

Thực hiện Nghị quyết của Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ VI về giảm biên chế trong Công an lần thứ nhất. Ty Công an Hà Nam đã tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ học tập, làm tốt công tác chính trị tư tưởng. Vận động những cán bộ nhân viên sức yếu, năng lực hạn chế, lý lịch có những vấn đề vướng mắc không phù hợp cho công tác của ngành Công an, tạo điều kiện cho anh em chuyển sang công tác ở ngành khác, hoặc xin về gia đình. Qua đó đã kiện toàn lại tổ chức của Ty Công an theo hướng tinh giản, gọn nhẹ, cải tiến lề lối làm việc, chống tác phong làm việc quan liêu, giấy tờ, sắp xếp lại cán bộ, nhân viên hợp lý hơn, đúng với khả năng và nhu cầu công tác của

từng người. Tuy nhiên, khi tiến hành công tác chính trị tư tưởng do việc vận dụng chưa tốt, thiếu sâu sát với từng hoàn cảnh cụ thể, hoặc do định kiến cá nhân nên đã làm cho một số người nảy sinh tư tưởng bất mãn, thậm chí đã có trường hợp bỏ chạy theo địch.

### Năm 1952

Thực hiện chủ trương của Đảng và Chính phủ về xây dựng lực lượng Công an: vững về tư tưởng, mạnh về tổ chức, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, từng bước tiến lên chính quy, hiện đại. Tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ VII, Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh bổ nhiệm đồng chí Trần Quốc Hoàn, Ủy viên Trung ương Đảng phụ trách ngành Công an và chuyển đồng chí Lê Giản nguyên Tổng Giám đốc Nha công an sang làm Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Đồng thời đưa ngành Công an lên Thứ bộ, trực thuộc Chính phủ. Ở các Liên khu và các tỉnh đều cử cấp ủy viên sang làm Trưởng Ty Công an. Đồng chí Trần Lung Trưởng Ty được cử vào Ban chấp hành Tỉnh ủy Hà Nam, nhiều đồng chí Trưởng huyện được bổ sung vào Ban chấp hành Huyện ủy.

Ngày 15/6/1952, Ty Công an Hà Nam đã mở lớp chính huấn đầu tiên 70 ngày tại Thung Mật cho cán bộ, lãnh đạo Công an các huyện và các Ban nghiệp vụ. Triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ VII: *"Công tác chính trị tư tưởng lúc này là gắn chặt và phục vụ tốt việc triển khai thực hiện kỷ luật nghiệp vụ công tác công an"*. Thông qua chính huấn Ty Công an Hà Nam đã cơ bản đạt được mục đích, yêu cầu trong chấn chỉnh,

xây dựng Công an các cấp và nâng cao trình độ chính trị, ý thức giai cấp cho cán bộ, nhân viên. Cũng trong thời gian này Tỉnh ủy Hà Nam mở nhiều lớp chính huấn *"rèn cán"* học tập và kiểm thảo theo Điều lệ Đảng, *"bình công phân loại đảng viên"*, làm cho đảng viên thông suốt quan điểm kháng chiến lâu dài, tự lực cánh sinh, khắc phục tư tưởng hủi khuynh trong việc thực hiện chính sách giảm tô, đưa việc tự phê bình và phê bình vào thường xuyên, tăng cường đoàn kết và nhất trí trong đảng.

### Năm 1953

Sau khi nghiên cứu 7 kết luận của Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 7, Lãnh đạo Ty Công an giao cho Văn phòng Ty soạn thảo 6 nhiệm vụ:

1- Tăng cường bảo vệ cơ quan, chú trọng cơ quan Tỉnh ủy, Ủy ban kháng chiến hành chính tỉnh, Tỉnh đội, Công an, bưu điện, các cơ quan khối kinh tế như: Kho thóc, Thuế vụ, Ngân hàng, mậu dịch...

2- Củng cố Công an xã, chú ý các xã vành đai, trung tâm khu du kích.

3- Giáo dục ý thức phòng gian bảo mật, vận động nhân dân Lương - Giáo tham gia trấn áp do thám, phản động và công tác trị an nông thôn.

4- Xây dựng lực lượng Ngoại cần, chú trọng tổ điều tra chức nghiệp hóa<sup>(1)</sup> ở khu Du kích, tăng cường chất lượng đội điều tra chủ lực của Ty và các huyện.

(1) Trình sát thường làm các nghề bán hàng, khâu vá, vận tải hàng hóa bằng xe bò kéo, bằng thuyền hay mở tiệm cắt tóc, mở cửa hàng giải khát...